

TUYÊN DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

của tổ chức Công đoàn Thái Bình. Công đoàn Thái Bình chính thức được thành lập ngày 15/9/1946 với 1.012 đoàn viên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Thái Bình nhanh chóng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và quy mô tổ chức, phù hợp với đặc điểm, tình hình. Hiện nay, số lượng đoàn viên công đoàn toàn tỉnh là 133.433 người, sinh hoạt ở 1.725 công đoàn cơ sở. 73 năm qua, Công đoàn Thái Bình không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần vào sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn và sự phát triển chung của tỉnh Thái Bình.

trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên được triển khai đồng bộ, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhiều công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở không ngừng sáng tạo trong lao động và sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những đóng góp của các cấp công đoàn Thái Bình trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, các cấp công đoàn luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, từ đó tạo động lực để người lao động sáng tạo, phát huy năng lực của mình vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn các cấp công



Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao biểu trưng, vòng nguyệt quế cho công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu.

đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên để tổ chức công đoàn

luôn là chỗ dựa vững chắc của người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 90 công nhân lao động và

cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu có nhiều đóng góp cho đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn được tuyên dương, khen thưởng.

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

ông Phạm Văn Chiến, thương binh nặng 81% và bà Nguyễn Thị Chua, vợ liệt sĩ, xã Bắc Sơn. Tại các gia đình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thương binh, thân nhân liệt sĩ và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tặng quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người có công; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là những trường hợp khó khăn để bù đắp lại phần nào những mất mát, hy sinh của các gia đình.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bắc Sơn; trao quà cho người có công và thân nhân người có công của xã. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến, sự hy sinh của các gia đình, đối tượng chính sách trên địa bàn xã Bắc Sơn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng đền thờ liệt sĩ; mong muốn Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục đoàn kết cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển; thường xuyên quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.

Quy định chi tiết về việc tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 26/6/2019, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1062/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).



Các cơ quan, đơn vị tổ chức tham hỏi, tặng quà người có công.

người (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

đường ngoài tỉnh mà vợ hoặc chồng đang ở Thái Bình); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho đối tượng chính sách sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức: mức quà 400.000 đồng/người tặng cho các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2019 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ

trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng/người tặng cho các đối tượng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Cùng với của Chủ tịch nước, ngày 18/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc cấp hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, thương bệnh binh nặng đang ở cơ sở nuôi

đường ngoài tỉnh mà vợ hoặc chồng đang ở Thái Bình); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Trường hợp một người đang hưởng nhiều chế độ trợ cấp hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, lĩnh trợ cấp ở đâu thì nhận quà ở nơi đó. Đối với người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng (đủ điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

NGUYỄN CƯỜNG

6 tháng đầu năm 2019, thực hiện nhiệm vụ của ngành, Viện KSNĐ huyện Đông Hưng đã làm tốt công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra án hình sự; thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hàng tuần, Viện KSNĐ huyện đều triển khai đối chiếu các tố giác, tin báo tội phạm với Công an huyện và thường xuyên nắm thông tin tội phạm tại các ngành trong khối nội chính, tại công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện...; tổ chức trực nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận các nguồn thông tin tố giác tội phạm xảy ra, phối hợp kịp thời với cơ quan điều tra phân loại xử lý các tố giác, tin báo về tội phạm phát sinh.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Nâng cao hiệu quả hoạt động

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSNĐ) huyện Đông Hưng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối nội chính thực hiện tốt chức năng kiểm sát, thực hiện quyền công tố, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

hội quan tâm, lãnh đạo đơn vị trực tiếp giải quyết. Viện KSNĐ huyện tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện giám sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm tại 15 xã, qua đó đã ban hành 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục một số vi phạm về

thủ tục tiếp nhận nguồn tin báo tố giác, tin báo. Trong công tác kiểm sát điều tra, đã thụ lý 68 vụ, 115 bị can, đã giải quyết 47 vụ, 59 bị can. Viện KSNĐ huyện tăng cường vai trò, trách nhiệm công tố trong điều tra, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra trước

khí khởi tố như việc bắt, tạm giữ, trực tiếp ghi lời khai người bị bắt, bị khởi tố trước khi quyết định phê chuẩn bảo đảm đúng pháp luật; qua đó đã truy tố ra trước tòa 39 vụ, 54 bị cáo do cơ quan điều tra kết thúc điều tra đề nghị truy tố, đạt 100%. Việc truy tố

các bị can đều bảo đảm có căn cứ, đúng tội, đúng pháp luật; không có vụ án nào tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49, đơn vị nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phối hợp tổ chức 8 phiên tòa rút kinh nghiệm, tham gia 2 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, Viện KSNĐ huyện đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử 31 vụ, 46 bị cáo. Đối với các vụ án, kiểm sát viên đều chủ động nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị tốt để đương, kế hoạch xét hỏi, dự kiến những tình huống phát sinh tại phiên tòa và hướng xử lý, kịp thời bổ sung khi có những tình tiết mới phát sinh. Đường lối xét xử luôn bảo đảm đúng pháp luật, phù hợp với quyết định của hội đồng xét xử, do đó không có án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm kháng nghị sửa hoặc hủy, không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội.

Đồng chí Phan Vũ Trang, Viện trưởng Viện KSNĐ huyện Đông Hưng cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp như: tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiện quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm.

NGUYỄN TÙNG



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng triển khai công tác nghiệp vụ.

6 THÁNG, TOÀN QUỐC XÂY RA...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, các bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, Bộ Công an đã ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải, xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy. Ngành Giao thông Vận tải đã thực hiện nghiêm chỉ đạo xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và siết chặt quản lý an toàn đối với hoạt động vận tải; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khám sức khỏe đối với toàn bộ lái xe, kịp thời phát hiện và chấm dứt hợp đồng các lái xe dương tính với ma túy... Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/6/2019, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương 6.385 người. So với 6 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm 641 vụ, giảm 311 người chết và giảm 679 người bị thương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm ATGT 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy". Tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Chính phủ và các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong 6 tháng đầu năm.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; hoàn thành kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới quốc lộ năm 2019 và tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý điểm đen trên mạng lưới đường tỉnh, đường huyện; tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện vận tải biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người, quá tải trọng cho phép. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bộ Công an tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; khảo sát, kiến nghị ngành Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục các yếu tố bất hợp lý trong tổ chức giao thông...

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

diện tích 2.627m². Đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018; rà soát các danh mục công trình dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố.

Thời gian tới, thành phố tập trung kiểm kê đất đai năm 2020; giải quyết tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ Thị hành xong hơn 70 tỷ đồng

Năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Bình tích cực giải quyết những vụ việc mang tính phức tạp, có giá trị lớn như vụ Xí nghiệp Cơ khí Phương Đông - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, giải trí phải thi hành hơn 23 tỷ đồng; vụ Công ty TNHH Trán Việt - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải giá trị phải thi hành hơn 49 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, Chi cục phải thi hành án dân sự 1.148 việc, bằng gần 364 tỷ đồng, giảm 46 việc nhưng tăng hơn 252 tỷ đồng về tiền so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có điều kiện thi hành 791 việc, chiếm gần 70%; đã giải quyết xong 569 việc, đạt 73%, hoàn thành chỉ tiêu. Về tiền, đã thi hành xong hơn 70 tỷ đồng, đạt 64%, vượt 30,5% chỉ tiêu giao cả năm 2019. Số việc, số tiền chuyển kỹ sau đều giảm; không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án.

ĐỨC DŨNG

HƯNG HÀ Xử lý 983 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hưng Hà đã mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Toàn huyện đã phát hiện, xử lý 983 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 483 triệu đồng, tạm quản lý 129 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 trường hợp. Công an huyện đã thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập đối với 863 trường hợp và thông tin tiếp nhận trên 3.700 hồ sơ đăng ký xe mô tô, xe máy điện. Trong thời gian tới, Công an huyện Hưng Hà tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa.

MAI THỨ